



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า จะดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน และงานโภชนาการ/อนามัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้ได้คุณค่าสารอาหารตามมาตรฐานอาหารและตามวัยของนักเรียน ในสถานศึกษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ

เพื่อให้การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตอบแบบสำรวจการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทาง QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนำความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๘๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ถ้างาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

กร.สลา
สว. 102



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 3054
วันที่ 13 ส.ค. 2567
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๘๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารกลางวัน และงานโภชนาการ/อนามัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้ได้คุณค่าสารอาหารตามมาตรฐานอาหารและตามวัยของนักเรียน ในสถานศึกษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตอบแบบสำรวจการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทาง QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนำความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ท่านอธิบดีและผู้ช่วยอธิบดี
- สว. ๑๐๒/สว. ๓๐๗ และผู้ช่วยอธิบดี
นางสาวเฉลิมพร วัฒนศิริกุล
- ข้าราชการระดับ ๑๓.๓ ในตำแหน่ง อ. พัฒนาการ
จ.พ.

นางสาวกนกพร ลำงาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



<https://forms.gle/azk8kWAMS1oQAfwBA>



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
สิงหาคม ๒๕๖๗

ดำเนิน
[Signature]

(นางสาวเข็มิกา รอดสี)

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น สำนักงานกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ รักษาราชการแทน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายภูวดล จันทร์ปาน โทร. ๐๖๓ ๒๗๑ ๕๔๑๑